

Số: /BC-UBND

Ba Tô, ngày tháng 11 năm 2023

## BÁO CÁO

### Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024

Thực hiện Công văn số 2451/UBND ngày 31/10/2023 của UBND huyện Ba Tô về báo cáo kết quả thực hiện Dân chủ ở cơ sở năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

UBND xã Ba Tô báo cáo kết quả thực hiện cụ thể như sau:

#### I. KHÁI QUÁT TÌNH HÌNH:

##### 1. Đặc điểm tình hình

Xã Ba Tô là một xã miền núi nằm trong vùng căn cứ địa Cách Mạng, có diện tích tự nhiên khoảng 5.891,51 ha, xã Ba Tô cách trung tâm huyện lỵ Ba Tô khoảng 13 km về phía Tây, theo dọc Quốc lộ 24. Đơn vị hành chính xã Ba Tô có 07 thôn, có 7 khu dân cư. Dân số có 1.857 hộ với 6.996 khẩu. Trong đó dân tộc Hrê chiếm 95% dân số, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,60%; cận nghèo 14,11% người dân sinh sống chủ yếu bằng nghề nông - lâm nghiệp là chính.

##### 2. Thuận lợi, khó khăn

###### a. Thuận lợi

Trong năm 2023 việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị và kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “*Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở*”; Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH 11 ngày 20/4/2007 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 11 về thực hiện dân chủ ở xã (nay là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/07/2023) được Đảng ủy, Chính quyền triển khai thực hiện, xây dựng và ban hành các văn bản về thực hiện QCDC, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH, cải cách hành chính, tiếp dân, giải quyết các vụ việc mâu thuẫn của công dân trên địa bàn xã; Quyền làm chủ của nhân dân được tôn trọng và phát huy, nhân dân đã chủ động, tích cực tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; các chủ trương, chính sách đều được công khai ra dân để bàn bạc, thảo luận thống nhất. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo được chú trọng và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật với người dân.

###### b. Khó khăn

Đời sống nhân dân trên địa bàn tuy đã có cải thiện đáng kể song vẫn còn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, cơ sở hạ tầng đã được đầu tư xây dựng nhưng chưa đồng bộ, việc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất của người dân còn nhiều hạn chế, nhiều xóm làng như: Xóm Gò Tung thuộc

thôn Làng Mạ, chưa có điện lưới quốc gia để phục vụ trong công tác sinh hoạt, đời sống gặp nhiều khó khăn nhất là tiếp nhận các thông tin, nghe nhìn, các loại hình dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe cho nhân dân còn khó, điều kiện đường giao thông đi lại khó khăn, bị chia cắt, cô lập nhất là mùa mưa. Việc làm tại địa phương không ổn định; Mặt khác, mặt trái của công nghệ - thông tin, một số tệ nạn chưa được đẩy lùi; lấn chiếm và tranh chấp đất đai trong nội bộ nhân dân vẫn còn xảy ra.

Một số cán bộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ về dân chủ và trách nhiệm thực hiện QCDC; công tác kiểm tra, sơ, tổng kết việc thực hiện QCDC ở chưa thường xuyên. Chậm đổi mới phương thức hoạt động, nặng về mặt hành chính, công tác tuyên truyền chưa được thường xuyên, do đó, hiệu quả chưa cao.

## **II. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền**

- Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, chính quyền đã tổ chức triển khai, quán triệt các chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các hội đoàn thể chính trị - xã hội xã đã đẩy mạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và phát huy tính dân chủ của cán bộ, công chức và người dân, thông qua các cuộc họp của các hội, đoàn thể ở xã đã tổ chức thực hiện QCDC gắn với phát huy dân chủ bằng nhiều hình thức đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của nhân dân và đội ngũ cán bộ trong xã về dân chủ và thực hiện QCDC trong việc thực hiện như: Tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trong việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước; lấy ý kiến nhân dân về mức đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn; tham gia bình xét hộ nghèo, cận nghèo, thoát nghèo hàng năm; Từ đó, tạo thuận lợi trong việc phát triển kinh tế, xã hội, an ninh được giữ vững, quốc phòng được đảm bảo, các chương trình dự án được đầu tư.

- Cấp ủy, chính quyền địa phương đã nâng cao tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với việc triển khai thực hiện Nghị quyết Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII; Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 22/01/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 03/07/2017 của Ban bí thư ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, trong nội bộ; Quy định số 11-QĐi/TW ngày 18/02/2019 của Bộ chính trị, về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với nhân dân và xử lý những phản ánh, kiến nghị của nhân dân.

- Trong năm Đảng ủy đã ra quyết định số 85-QĐ/ĐU ngày 08/02/2023 về kiện toàn BCD xã thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; thông báo số 17-TB/BCĐ ngày 10/02/2023 về phân công thành viên BCD xã về thực hiện QCDC ở cơ sở; xây dựng kế hoạch số 17-KH/BCĐ ngày 28/02/2023 về thực hiện QCDC ở cơ sở năm 2023; đồng thời Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo BCD xã tổ chức thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Trong thời gian qua việc triển khai và kết quả kiểm ra, giám sát, sơ kết, tổng kết, nhân rộng các điển hình, mô hình thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở còn hạn chế, hiệu quả chưa cao, chỉ thực hiện lồng ghép các hội nghị của Đảng.

## **2. Hoạt động của Ban chỉ đạo của xã và kết quả triển khai thực hiện.**

- Ban Chỉ đạo xã đã kịp thời tham mưu cho Đảng ủy kiện toàn lại Ban Chỉ đạo tại Quyết định số 85-QĐ/ĐU ngày 08/02/2023 về kiện toàn BCĐ xã thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở do đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy, làm Trưởng ban; CT UBMTTQVN và Phó bí thư Đảng ủy kiêm CT UBND xã là phó ban, còn lại là các thành viên gồm 15 người; tổ chức họp để phân công trách nhiệm thành viên Ban chỉ đạo và xây dựng, triển khai chương trình, kế hoạch hoạt động của Ban chỉ đạo.

- Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền trong việc tuyên truyền và ban hành các văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở địa phương, các ban ngành quan tâm chỉ đạo, triển khai, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết, kết luận của Đảng và các văn bản của cấp trên có liên quan về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

## **3. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở**

- Đối với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã thể hiện tốt vai trò của mình trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thành viên Mặt trận và các Hội đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo hội viên, đoàn viên trong công tác vận động, tuyên truyền đường lối chủ trương của Đảng, pháp luật nhà nước đến với nhân dân.

- Để thực hiện tốt Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, Xây dựng chính quyền, nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, nhà nước trong sạch, vững mạnh; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nhằm tăng cường sự đồng thuận trong xã hội, tạo mối quan hệ giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân. Trong năm Mặt trận xã xây dựng Kế hoạch số 97/KH-MTTQ-BTT ngày 19/5/2023 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ba Tô về việc giám sát, phản biện xã hội theo quyết định 217 đối về việc trả lời, giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri cuối năm 2022 đối với UBND xã và các ngành có liên quan.

Ban hành Kế hoạch số 105 /KH-MTTQ-BTT ngày 5 tháng 9 năm 2023 về việc giám sát cán bộ đảng viên, căn cứ theo Thông tri số 10/TT-MTTW-BTT ngày 22/9/2020 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam về Hướng dẫn giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ.

- Tập trung giám sát cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “*Giám sát của MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên*”, trong đó tập trung vào 02 nội dung:

+ *Các biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống được xác định trong Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.*

+ *Việc thực hiện các chuẩn mực đạo đức công vụ và đạo đức nghề nghiệp của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt, cán bộ, đảng viên.*

Tiếp tục Không ngừng nâng cao chất lượng công tác giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các hội đoàn thể, thương xuyên, kịp thời, duy trì, sát với tình hình, nhiệm vụ thực tế của địa phương, xây dựng kế hoạch phối hợp giám sát các mặt hàng thiết yếu cho đồng bào dân tộc thiểu số nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, đảm bảo số lượng và chất lượng theo quy định.

- Giám sát công trình đường bê tông xi măng vào xóm go lê lần, công trình đường bê tông xi măng vào xóm Nước Mũi; Phối hợp giám sát công trình đường bê tông xi măng thôn Làng Xi 1 vào xóm Ra Nhong lần.

- Giám sát nhân dân và nhà nước cùng làm đường bê tông xi măng vào các xóm từ nguồn hỗ trợ xi măng năm 202 với 13 tuyến đường với số lượng 3 là lần

- Giám sát công tác triển thực hiện mô hình “Dân vận” khéo, giám sát kết quả vận động các khoản đóng góp từ nhân dân với số lượng là 7 lần.

- Ban hành Kế hoạch giám sát, công trình thuộc Đề án hỗ trợ xi măng để xây dựng đường giao thông nông thôn – miền núi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2 năm 2023, đoạn 2021 – 2025, nhà nước và nhân dân cùng làm với số lượng giám sát là 02 đợt. Với số lượng tuyến đường được triển khai thực hiện là 28 tuyến vào các xóm.

Tiếp tục giám sát việc triển khai thực hiện Quyết định 465-QĐ/HU ngày 15/4/2021 về sửa đổi, bổ sung Quy chế của Huyện ủy về việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân và xử lý những khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của dân; đồng thời, tập trung chỉ đạo giải quyết những kiến nghị, yêu cầu của nhân dân sau khi tiếp xúc đối thoại; giám sát việc đối thoại trực tiếp của Chủ tịch UBND xã với nhân dân có liên quan đến công tác khu tái định cư, đồng thời tập trung chỉ đạo giải quyết những nội dung đã được kết luận sau đối thoại; nhất là nội dung theo kết luận của đồng chí Bí thư Đảng ủy tại buổi đối thoại trực tiếp với nhân dân các thôn.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, gắn với việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa; Chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện và tổ chức thực hiện các quy định về nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang phù hợp với điều kiện, đặc điểm, phong tục, tập quán tốt đẹp của địa phương.

Tiếp tục phát huy quyền làm của nhân dân với phương châm “ *dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng*” Mặt trận xã đã phối hợp với HĐND xã xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhân dân đóng góp dự thảo sửa đổi Luật đất đai tại 7 thôn, tổng số nhân dân tham dự là 572 người , trong đó nam là 220 người; Nữ là 352 người. Các ý kiến thông nhất 100% như dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) đã ban hành.

Phối hợp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND xã tại các thôn để phục vụ cho kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 số lượng cử tri dự là: 448 cử tri, Nam: 148 cử tri, Nữ: 300 cử tri, tổng số ý kiến đề xuất của cử tri là 13 ý kiến, kiến nghị xã là 6 ý kiến, kiến nghị huyện 6 ý kiến, đề nghị tỉnh 1 ý kiến, Mặt trận đã tổng hợp báo cáo kết quả tiếp xúc cử tri ở các thôn trình lên buổi tiếp cử tri đại biểu HĐND huyện tại xã vào ngày 4 tháng 5 năm 2023.

- Trong năm 2023 Mặt trận và các hội đoàn thể đã xây dựng các kế hoạch, chương trình phối hợp như: Chương trình phối hợp số 47/CTPH ngày 02/02/2023 về công tác phối hợp giữa Mặt trận tổ quốc với tổ chức chính trị xã hội xã; Chương trình phối hợp số 51/CTPH ngày 01/04/2023 về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025...

### **III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ**

#### **1. Kết quả thực hiện Quy chế dân chủ ở xã**

- Thực hiện quy chế dân chủ ở xã tiếp tục quan tâm, thực hiện các nội dung trong Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11(*nay là Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15*) như công khai cho dân biết: các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; dự án phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội; dự toán, quyết toán ngân sách hằng năm của xã; phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng liên quan đến dự án, công trình trên địa bàn cấp xã; việc quản lý và sử dụng các loại quỹ... Tiếp tục chỉ đạo thực hiện cải cách hành chính cấp xã; tăng cường các biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với các tổ chức, doanh nghiệp và người dân.

- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính tại cơ quan về thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng của đơn vị; kế hoạch số 37/KH-UBND ngày 21/3/2023 tổ chức đối thoại với tổ chức và công dân trên địa bàn xã về công tác cải cách hành chính với chủ đề (*thái độ phục vụ và đạo đức công vụ của công chức trong giải quyết các TTHC*); thường xuyên chỉ đạo thực hiện việc tiếp nhận và xử lý các ý kiến, kiến nghị, phản ánh của của công dân. Trong năm, chưa có ý kiến, kiến nghị nào của công dân phản ánh kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính. UBND xã đã ban hành thông báo số 12/TB-UBND ngày 28/2/2023 về việc chính thức vận hành Cổng thông tin điện tử xã; Quyết định số 123/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 Về việc thành lập Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử xã; Quyết định số 124/QĐ-UBND ngày 26/5/2023 Về việc ban hành Quy chế quản lý và hoạt động của Cổng thông tin điện tử xã Ba Tô; Quyế định số 01/QĐ-TCV ngày 29/5/2023 Về việc thành lập Tổ Công tác viên Cổng thông tin điện tử xã triển khai thực hiện đăng tải trang thông tin điện tử các TTHC và một số nội dung liên quan đến công dân về giải quyết các về quy định hành chính thuộc thẩm quyền cấp xã lên cổng thông tin điện tử, các hoạt của UBND xã.

Thực hiện kịp thời việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả “*Một cửa*”, “*Một cửa liên thông*”. Tiến hành rà soát tất cả các thủ tục hành chính liên quan đến các lĩnh vực và đề xuất UBND huyện cắt giảm nhằm đơn giản hóa TTHC. Kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC: Có 5 lĩnh vực thường xuyên trực giải quyết hồ sơ cho công dân vào các ngày làm việc trong tuần đó là: Tư pháp, văn phòng, chính sách, công an, địa chính. Ở mỗi lĩnh vực đều có phần mềm chuyên dùng như phần mềm quản lý hộ tịch, phần mềm quản lý đất đai, phần mềm, giao dịch một cửa được bố trí đầy đủ bàn ghế, máy tính dành cho tổ chức cá nhân, nước uống, bút, giấy và được kết nối camera trực tiếp với phòng chủ tịch UBND xã để kiểm tra trong quá trình thực hiện việc giao dịch với các tổ chức, cá nhân.

- UBND xã đã ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND ngày 26/12/2023 về việc kiện toàn tiếp nhận và trả kết quả một cửa; Quyết định số 119/QĐ-

UBND ngày 24/5/2023 về việc điều chỉnh, bổ sung công chức thực hiện tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả một cửa xã Ba Tô; kế hoạch số 34/KH-UBND ngày 13/3/2023 thực hiện công tác kiểm soát TTHC và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông năm 2023; Trong năm đã tiếp nhận: 1097 hồ sơ; trực tuyến: 452 hồ sơ; trực tiếp 644 hồ sơ; từ kỳ trước: 01 hồ sơ. Số lượng hồ sơ đã giải quyết: 1088 hồ sơ; trước hạn: 1035 hồ sơ; đúng hạn: 0 hồ sơ; quá hạn 53 hồ sơ; số lượng hồ sơ đang giải quyết: 05 hồ sơ; trong hạn: 05 hồ sơ; quá hạn: 0 hồ sơ; số lượng hồ sơ tiếp nhận chi tiết: trực tiếp: 643 hồ sơ; bưu chính: 01 hồ sơ; Bưu chính công ít: 0 hồ sơ.

- Đảng ủy, UBND xã Ba Tô xây dựng kế hoạch tổ chức đối thoại trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy với nhân dân thôn Mô Lang trong quý I, nhân dân thôn Làng Xi 2 quý II và nhân dân thôn Làng Xi 1 quý III/2023; chính quyền xã tổ chức đối thoại trực tiếp với 6 hộ dân liên quan đến Khu tái định cư thôn Trà Nô và hộ ông Phạm Văn Quê vợ Phạm Thị Ra, thôn Trà Nô, xã Ba Tô trong việc trồng cây lâu năm (*Cây keo*) trên diện tích đất nông nghiệp ảnh hưởng đến an toàn lưới điện tại đường dây 22KV. Nhìn chung qua buổi tiếp xúc đối thoại của Bí thư và người đứng đầu chính quyền xã đã đem lại niềm tin tưởng của người dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, các ý kiến, kiến nghị của nhân dân được các cấp, các ngành giải trình đầy đủ theo thẩm quyền.

- UBND xã đã xây dựng và hoàn thiện 7/7 bản quy ước thôn theo đúng quy định của pháp luật phù hợp với phong tục, tập quán của từng thôn và trình UBND huyện xem xét phê duyệt. Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng thực hiện giám sát theo từng chương trình, dự án trên địa bàn xã. Trong công tác kiểm tra, giám sát luôn được kịp thời. Công tác hòa giải ở cơ sở đã được xây dựng và đi vào hoạt động tốt. Hiện nay trên địa bàn xã đã thành lập được 07 tổ hòa giải với 35 thành viên trên 07 khu dân cư, số tổ hoà giải viên đã giúp cho UBND xã hòa giải một số vụ việc ở tổ, thôn, xóm như mâu thuẫn tranh chấp đất đai, mâu thuẫn giữa vợ chồng và các mâu thuẫn khác... đã được Công chức: Tư pháp –Hộ tịch, Địa chính xã phối hợp với các ngành đoàn thể xã và tổ hòa giải ở thôn kịp thời giải quyết không gây mất đoàn kết trong nội bộ nhân dân, làm bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn các thôn, xã.

Thường xuyên tuyên truyền người dân “*chung sức, chung tay xây dựng nông thôn mới*”, “*đô thị văn minh*”. Tính đến hiện tại, xã Ba Tô đạt được 8/19 tiêu chí về xây dựng nông thôn mới. Phong trào toàn dân trên địa bàn tiếp tục duy trì. Tiếp tục thực hiện việc đăng ký các chỉ tiêu xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, cơ quan đơn vị văn hóa, KDC văn hóa năm 2023.

- Nhìn chung Đảng ủy đã chỉ đạo UBND xã và các tổ chức chính trị xã hội đã thực hiện tốt luật thực hiện dân chủ ở cơ sở góp phần tác động rất lớn đến việc phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, quốc phòng an ninh; đặc biệt là việc củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở khu dân cư, từng bước vững mạnh, tạo được lòng tin của Nhân dân đối với chính quyền, Nhân dân tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương, đặc biệt là tích cực tham gia hưởng ứng phong trào xây dựng nông thôn mới; phát triển kinh tế hộ gia đình, vươn lên làm giàu chính đáng; tham gia đóng góp vào các loại quỹ an sinh xã hội. Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân là động lực thúc đẩy phát triển kinh tế ở địa phương. Đời sống người dân ngày càng được nâng lên phường; Luôn được duy trì giữ chuẩn phổ cập đúng độ tuổi, phổ cập

trung học cơ sở được quan tâm, hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn quốc gia về giáo dục.

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm, bằng nhiều hình thức như đào tạo nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm, các chính sách giảm nghèo được thực hiện. Qua đó góp phần giảm hộ nghèo nhanh và bền vững. Các chính sách an sinh xã hội khác như chăm sóc người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng hộ nghèo, các mặc hàng thiết yếu hỗ trợ đồng bào dân tộc. Các công trình Chương trình mục tiêu Quốc gia trong việc hỗ trợ nhân dân luôn triển khai thực hiện có hiệu quả, đã tạo điều kiện thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương.

## **2. Kết quả thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập**

- Đảng ủy chỉ đạo Ủy ban nhân dân phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể triển khai thực hiện QCDC, thực hiện toàn diện các mặt công tác của cơ quan hành chính thực như: cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hành tiết kiệm; công khai sử dụng ngân sách, tài sản công; nhận xét, đánh giá cán bộ, thực hiện chính sách khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng, đào tạo, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ, thực hiện nếp sống văn hóa nơi công sở... đều được xây dựng thành quy chế, quy định để triển khai thực hiện công khai dân chủ trong hoạt động của cơ quan, thông qua việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ quan đơn vị; Quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; Quy chế xét thi đua, khen thưởng; Quy chế xét nâng lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; Quy định trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện thực hành tiết kiệm, chống lãng phí đã thể hiện tính công khai minh bạch, dân chủ trong hoạt động của các loại hình cơ quan trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan, đơn vị; luôn nêu cao dân chủ, công khai trong tất cả các mặt hoạt động của cơ quan trong lãnh đạo, quản lý; việc quy hoạch cán bộ nguồn, quy hoạch đào tạo đều được lấy ý kiến đóng góp của cán bộ chủ chốt, của tập thể và được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín, đảm bảo mọi quyết định đều được sự đồng thuận của CB,CC trong cơ quan, đơn vị. Quan tâm công tác sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, quy định của từng cơ quan, phù hợp với tình hình thực tế, nhất là những quy định về dân chủ trong cơ quan, đơn vị, đồng thời bãi bỏ những quy định không còn phù hợp; thực hiện tốt những việc cán bộ, công chức, viên chức, nhân dân được bàn bạc, tham gia ý kiến đóng góp nhằm phát huy quyền làm chủ, quyền giám sát của cán bộ, công chức.

Tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu luôn phát huy thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong công việc, cụ thể hàng tuần, hàng tháng, quý mỗi công việc được xây dựng kế hoạch, chương trình để thông qua tại cuộc họp UBND xã, tiếp thu và tham gia bàn bạc kết hợp đồng bộ để phát huy vai trò tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.

- Thực hiện theo quy định biên chế được giao, UBND xã đã tổ chức sắp xếp và sử dụng cán bộ, công chức đủ và đúng theo quy định biên chế theo xã loại 1. Tổ chức thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức, lãnh đạo theo kế hoạch huyện giao, việc tổ chức bộ máy nhà nước ngày đổi mới, từng bước phân định

rõ ràng nhiệm vụ, đây được xem là nhiệm vụ đột phá cải cách hành chính, bảo đảm tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả về nhiệm vụ.

Việc rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức ở cấp xã thực hiện đầy đủ. Đến nay bộ máy xã Ba Tô đã thực hiện đủ số lượng biên chế có 22 cán bộ, công chức. Trong đó: Thạc sỹ: 01, Đại học: 20 đồng chí, Trung cấp: 01 đồng chí. Căn cứ vào quy hoạch cán bộ, tiêu chuẩn trình độ học vấn, trình độ chuyên môn đối với từng vị trí việc làm, tạo điều kiện để cán bộ, công chức theo học các lớp Đại học hệ vừa học vừa làm với các chuyên ngành phù hợp cho cán bộ, công chức.

- Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện, đã ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2023, để nâng cao hiệu quả của công chức chuyên môn đồng thời tiếp tục kiện toàn để thực hiện theo Quyết định số 48/2021/QĐ-UBND ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, ban hành quy định một số biện pháp, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Từ đó số cán bộ công chức làm việc hiệu quả, chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Đơn tiếp nhận trong kỳ: 02 đơn, đã giải quyết xong 01 đơn, còn 01 đơn đang giải quyết. Trong năm 2023, UBND xã tiếp dân thường xuyên: 0 lượt/người; Lãnh đạo tiếp dân định kỳ: 0 lượt/người.

- Kết quả tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức.

UBND xã thực hiện tốt công tác phối hợp với CĐCS xã tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2023 đúng quy định; thông qua Hội nghị tạo điều kiện cho cán bộ, công chức tham gia ý kiến với thủ trưởng, giải quyết những vấn đề bức xúc của cán bộ, công chức; đồng thời cán bộ, công chức nêu cao vai trò giám sát, kiểm tra giải quyết công việc với công dân, cơ quan, đơn vị, tổ chức có liên quan; đổi mới lề lối, tác phong làm việc và phục vụ người dân, lấy tiêu chí hài lòng của người dân, các tổ chức, làm tiêu chí đánh giá, xếp loại và xét thi đua khen thưởng cuối năm.

- Kết quả hoạt động của Ban giám sát đầu tư của cộng đồng, Ban thanh tra nhân dân, tổ hòa giải ở xã.

Ngay từ đầu năm Ban giám sát đầu tư của cộng đồng đã xây dựng chương trình kiểm tra giám sát các công trình thuộc UBND xã làm chủ đầu tư, các chương trình hỗ trợ cho nhân dân thực hiện tốt. Kết quả giám sát thực tế xét thấy, các công trình đều đảm bảo chất lượng có sự tham gia hưởng ứng của nhân dân như Hiến đất, cây cối, hoa màu...

- Ban Thanh tra nhân dân đã ban hành Kế hoạch giám sát cấp các mặt hàng thiết yếu nhân dịp Tết Nguyên đán cho dân tộc thiểu số và đã tổ chức giám sát kết quả như sau:

Việc cấp không thu tiền một số mặt hàng thiết yếu và các loại quà nhân dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn xã diễn ra đúng thời gian, đúng đối tượng và đủ về số lượng các mặt hàng cấp trên giao, không có trường hợp thiếu sót nào và không có hộ nghèo nào không được nhận quà.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở trong hoạt động của cơ quan hành chính đã tác động đến việc thực hiện nhiệm vụ của cơ quan, đã phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức và người lao động. Cán bộ, công chức và người lao động có cái nhìn nhận đúng hơn về vị trí, vai trò

của mình trong việc thay đổi phong cách làm việc, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức góp phần ngăn chặn, phòng chống tham nhũng, lãng phí trong cơ quan, đơn vị.

### **3. Kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở tại nơi làm việc**

- Đảng ủy luôn chỉ đạo UBND xã, tổ chức công đoàn xã thực hiện tốt công tác phối hợp hội nghị cán bộ công chức, thực hiện tốt việc quán triệt triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động cho toàn thể cán bộ, công chức và Nhân dân.

- Phát huy vai trò của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng, Tổ hòa giải ở cơ sở để tập trung giám sát thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tăng cường công tác dân vận chính quyền trong quy hoạch, phương án bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án điều chỉnh, các quỹ vận động Nhân dân đóng góp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân. Ngay từ đầu năm UBND xã xây dựng quy định, quy chế chi tiêu nội bộ, triển khai tham gia thảo luận tại hội nghị cán bộ, công chức.

- Việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP được cấp ủy, người đứng đầu các doanh nghiệp Nhà nước đóng trên địa bàn quan tâm xây dựng và thực hiện theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành dọc cấp trên. Thông qua việc tổ chức đối thoại trực tiếp, qua đó người đứng đầu tiếp thu các ý kiến tham gia đóng góp và thống nhất trước khi quyết định ban hành; cụ thể hóa các văn bản chỉ đạo của cấp trên về thực hiện QCDC tại nơi làm việc phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế của từng đơn vị. Mặc dù sản xuất, kinh doanh trong điều kiện khó khăn, nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn xã đã quan tâm xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, góp phần nâng cao tinh thần, trách nhiệm của NLD trong sản xuất, kinh doanh, tạo sự hài hòa về lợi ích trong thực hiện các hợp đồng lao động, đảm bảo điều kiện làm việc cơ bản trong doanh nghiệp theo quy định.

## **IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG**

### **1. Những kết quả đạt được**

- Được sự quan tâm chỉ đạo của BCD thực hiện Quy chế dân chủ huyện, chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, bước đầu góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, củng cố lòng tin của nhân dân với đảng, với chính quyền; cụ thể hóa việc thực hiện QCDC ở cơ sở phù hợp với thực tế của cơ quan, địa phương.

- Ban chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở thực hiện tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện QCDC, thường xuyên nắm tình hình; Mặt trận và các hội đoàn thể phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng trong sạch, vững mạnh.

### **2. Những hạn chế, nguyên nhân**

+ *Khuyết điểm, Hạn chế*

- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quan điểm, chủ trương của Đảng và các quy định của pháp luật về xây dựng và thực hiện QCDC ở cơ sở, nhất là tuyên truyền các mô hình, điển hình, gương người tốt, việc tốt trong thực hiện QCDC ở cơ sở chưa thường xuyên. Nội dung, phương pháp tuyên truyền chưa đầy đủ và toàn diện, vẫn còn một bộ phận người dân chưa tiếp cận đầy đủ về quyền và nghĩa vụ thực hiện dân chủ của mình.

- Hoạt động của BCD thực hiện QCDC cơ sở ở còn hình thức, chất lượng chưa cao, chưa thực sự quan tâm tới việc triển khai và thực hiện QCDC.

- Việc niêm yết, công khai các nội dung để dân biết theo quy định của Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11 (*Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15*) được thực hiện chủ yếu tại trụ sở UBND xã. Nhiều lĩnh vực niêm yết còn chung chung, nội dung công khai chưa đầy đủ, kịp thời, thiếu cụ thể nên chưa tạo thuận lợi cho người dân khi tiếp cận thông tin.

- Sự phối hợp giữa chính quyền với các Ban, ngành, hội đoàn thể trong việc vận động nhân dân chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước chưa thường xuyên.

+ *Nguyên nhân*

- Việc triển khai thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở chưa được thường xuyên; một số ban, ngành, đoàn thể và thôn chưa quan tâm đúng mức đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nâng cao nhận thức về những quan điểm của Đảng và Nhà nước; những nội dung cơ bản của Quy chế dân chủ ở cơ sở cho đảng viên và quần chúng nhân dân.

- Ban thanh tra nhân dân xã tuy đã được thành lập nhưng hoạt động hiệu quả chưa đạt chưa cao

- Việc phối hợp giữa các thôn với các ngành chuyên môn của xã để xây dựng quy ước, hương ước theo qui định còn hạn chế. vai trò giám sát của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chưa được thường xuyên.

## **V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2024**

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Kết luận 120 và Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở số 10/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/07/2023; triển khai đầy đủ các văn bản việc thực hiện QCDC ở cơ sở; thực hiện phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng” đối với các chương trình, dự án được đầu tư tại địa phương.

2. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương có trách nhiệm xây dựng và thực hiện dân chủ cơ sở trong lĩnh vực được phụ trách, xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài.

3. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức, nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong việc tiếp cận thông tin, nhất là chính sách, pháp luật liên quan trực tiếp đến người dân.

4. Chú trọng công tác tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã với nhân dân; có kế hoạch kiểm tra các nội dung được kết luận để có

hướng chỉ đạo, xử lý tiếp theo những nội dung đã được giải quyết và chưa được giải quyết.

5. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của Hội đồng nhân dân và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội; tạo điều kiện để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

6. Kịp thời kiện toàn lại BCD quy chế dân chủ ở cơ sở sau khi có sự thay đổi nhân sự; đồng thời xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở góp phần thực hiện tốt kế hoạch, nhiệm vụ đề ra.

#### **VI. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT: Không**

Trên đây là báo cáo Kết quả việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023 phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.

UBND xã Ba Tô kính báo cáo./.

#### ***Nơi nhận:***

- Phòng Nội vụ huyện;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Mặt trận và các hội đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Hiến**

